

**ต่อยอดบัญชีบอกความสำเร็จอาชีพ ตั้งเป้าปี 2555 เกษตรกรเป้าหมายทำบัญชี  
ต้นทุนอาชีพ 3 แสนคน เน้นบูรณาการหน่วยงานในสังกัด กษ. ใช้ข้อมูลบัญชี  
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกร เสริมความเข้มแข็ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้**

นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐในการขจัดปัญหาความยากจน ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือให้ประชาชนปลดหนี้แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทำบัญชี เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ และเงินออมให้เพิ่มขึ้น ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมการจัดทำบัญชี จึงได้วางแผนต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ทางบัญชีในปี 2555 แก่เกษตรกร 3 แสนคน โดยมุ่งไปที่บัญชีบอกความสำเร็จอาชีพ หรือการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เสริมสร้างทุนทางปัญญาแก่เกษตรกรทั่วประเทศ นับแต่ปี 2548 แล้ว 5.6 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสถาบันเกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ในจำนวนนี้สามารถจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องได้ถึง 2.4 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับ การต่อยอดความรู้ทางบัญชีต้นทุนอาชีพในปี 2554 - 2559 ซึ่งในปี 2555 วางเป้าหมายไว้ 300,000 คนทั่วประเทศ โดยหวังให้เกษตรกรใช้ “บัญชีบอกความสำเร็จ” ให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า บัญชีที่เกษตรกรทำไว้ ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเกษตรกรที่ทำบัญชีเองเท่านั้น หากข้อมูลในบัญชีต้นทุนแต่ละอาชีพของเกษตรกร เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก หรือปลูกยางพารา นั้น ได้ถูกส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็เชื่อมั่นว่าข้อมูลทางบัญชีที่เกษตรกรจดไว้ก็จะไม่สูญเปล่า เพราะหน่วยงานเหล่านี้ สามารถรับรู้ต้นทุนในแต่ละอาชีพของเกษตรกร และใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมและส่งเสริมความเข้มแข็งในแต่ละสาขาอาชีพต่อไปได้ เช่นทำอย่างไรให้ต้นทุนลดลง การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึง การนำเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการวางแผนประกอบอาชีพในรอบปีต่อ ๆ ไป และท้ายสุดก็จะช่วยให้อาชีพของเกษตรกรเข้มแข็งและยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในเรื่องนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนกลไกการขับเคลื่อนนั้น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดทั่วประเทศ จะเป็นหน่วยงานประสานข้อมูลในระดับจังหวัดต่อไป

